

## TRẦN ĐỨC HUY - TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU CỦA CHI ĐỘI 8A4



Nói đến tập thể lớp 8A4 thì không thể không nhắc đến bạn Trần Đức Huy - một thành viên xuất sắc của chi đội 8A4. Bạn Đức Huy là một thành viên rất gương mẫu trong lớp với thành tích học tập tốt. Bạn học đều hầu hết các môn học, trong đó nổi trội nhất là môn tiếng Anh. Trong các tiết học, bạn luôn rất tích cực xây dựng bài. Không những thế, bạn còn là người rất tích cực tham gia các hoạt động trong trường, lớp. Trong cuộc thi “Chào mùa xuân” nói về ngày lễ này bằng tiếng Anh: Bạn Đức Huy và bạn Anh Đức đã xuất sắc đạt giải ba.



Bạn không chỉ làm tốt các hoạt động trong trường, lớp mà còn đạt thành tích học tập tốt: Trong năm học 2022-2023 vừa qua bạn đã đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không chỉ vậy, nhờ sự chăm chỉ, cố gắng, bạn còn ba lần liên tiếp năm 2021, 2022, 2023 đạt huy chương đồng kỳ thi quốc tế ASMO ENGLISH OLYMPIAD vòng thi Địa Phương; Đạt giải khuyến khích kỳ thi quốc tế ASMO ENGLISH OLYMPIAD 2022 vòng thi Quốc Gia. Giờ đây, bạn vẫn hàng ngày miệt mài ôn luyện để chuẩn bị cho vòng thi Quốc Gia được tổ chức vào ngày 03/12/2023, chúc bạn đạt được kết quả tốt nhất mang thành tích vinh danh cho bản thân mình, Thầy Cô và Nhà Trường.



Bên cạnh đó, bạn còn là thành viên tích cực trong đội bóng đá Nam của lớp đạt giải Nhì của khối 7 - 8 năm học 2022-2023. Trong đợt thi hội khỏe Phù đồng năm học 2023-2024 bạn cũng góp vào thành tích chung của đội bóng đá giành giải nhì khối 8 - 9.



Không những vậy bạn còn có nhiều tài lẻ nữa nhé, mình có thể bật mí để các bạn biết nè: Trong các hoạt động nhóm học tập, trong các hoạt động chung của lớp bạn Đức Huy là một nhà thuyết trình tài ba, một người dẫn chương trình hài hước, vui nhộn.



Bạn Đức Huy là tấm gương sáng để các bạn trong chi đội 8A4 noi theo. Hi vọng bạn sẽ cố gắng phát huy và rèn luyện để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong tương lai.

Tháng 11, tháng Tri ân của chúng em với các thầy cô giáo. Các bạn tập thể 8A4 bồi hồi xúc động vì chúng em là khóa đầu tiên đã bước vào ngôi trường mới - trường THCS

Lê Quý Đôn - với niềm tự hào, yêu mến!  
Niềm tự hào về ngôi trường khang trang,  
sạch đẹp; những người thầy cô tài năng,  
tâm huyết; những người bạn gắn bó, thân  
thiết yêu thương. Để rồi, hôm nay, sau ba  
năm học tập dưới mái trường (2021-2023),  
chúng em đã giành được kết quả rất ấn  
tượng và đáng tự hào! Bạn Đức Huy cũng  
là học sinh đầu tiên được nhà trường vinh  
danh đạt huy chương Đồng kỳ thi quốc tế  
ASMO ENGLISH OLYMPIAD đã làm  
nên bề dày truyền thống hiếu học của  
trường, là những tấm gương sáng cho lớp  
lớp thế hệ mai sau, là động lực tiếp thêm  
ngọn lửa đam mê cho những người thầy cô  
trong sự nghiệp trồng người! Đồng thời gọi



cho chúng em những điều cô giáo chủ nhiệm **Tạ Thị Tuyết Sơn** người truyền lửa cho chúng em ngay từ những buổi đầu học online do dịch bệnh Covid -19 với bài giới thiệu về nhà trường, về các thầy cô đã in dấu ấn trong lớp em một cô giáo tâm huyết sáng tạo yêu nghề mến trẻ, tận tâm. Cô luôn luôn gần gũi ân cần chỉ bảo chúng em, người mẹ thứ 2 của chúng em ở trường:

**“HÔM NAY CHÚNG EM TỰ HÀO VỀ NHÀ TRƯỜNG, NGÀY MAI NHÀ TRƯỜNG TỰ HÀO VỀ CHÚNG EM!”**

**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**